

การให้ความยินยอมนี้ไม่มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย

บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด (“บริษัท”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความคาดหวังของท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท (“ข้อมูล”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับท่านได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงขอความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชันส์ จำกัด ได้แก่ ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคลอื่นใด ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยไฟแนนซ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.ซี.อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมและแทนกันว่า “ผู้รับข้อมูล” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ทำข้อมูลสถิติ และ/หรือพัฒนา ผลิตภัณฑ์/บริการ ให้เหมาะสมและตอบสนองกับความต้องการของท่าน
- (2) ติดต่อท่านเพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ของผู้รับข้อมูลที่เหมาะสมแก่ท่าน

กรณีที่มีการเพิ่มรายชื่อผู้รับข้อมูลที่อยู่ในประเภทของผู้รับข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ บริษัทจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร พร้อมทั้งแจ้งสิทธิและช่องทางการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลตามรายชื่อที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว หากท่านไม่ปฏิเสธภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก บริษัท จะถือว่าท่านตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้

โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่าง ๆ) ได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บนเว็บไซต์ของบริษัท Website : www.thaimicrodigital.com ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้นี้ หรือทำการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถแจ้งบริษัทได้โดยแสดงความประสงค์เปลี่ยนแปลงไปยังบริษัทผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า ไมโครเพย์ (Micro Pay Customer Service) โทร : 026975353 E-mail : cs@thaimicrodigital.com หรือผ่านช่องทางที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งถอนความยินยอม

*หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือขอถอนความยินยอมในภายหลัง ท่านยังคงสามารถติดต่อกับบริษัทได้อยู่ภายใต้สัญญาหรือนิติสัมพันธ์ที่ท่านมีอยู่กับบริษัท แต่ท่านอาจพลาดโอกาสในการรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ/หรือนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การไม่ให้ความยินยอมหรือขอถอนความยินยอมในส่วนนี้จะไม่กระทบต่อการพิจารณาอนุมัติค่าขอสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน